

4/16/2023

Anh chị em than mến trong Chúa Kitô,

Cuối tuần này, cộng đồng chúng ta cử hành Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót. Ngày Chúa nhật thứ hai Phục Sinh năm Thánh 2000, tại thánh lễ phong thánh cho thánh nữ Faustina Kowalska, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã công bố với thế giới “*Từ này trở đi trong toàn thế Giáo hội, Chúa nhật này sẽ được gọi là Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót.*”

Nguồn cảm hứng đằng sau lòng sùng kính này đến từ một thị kiến về Chúa Kitô, làm thay đổi cuộc đời mà thánh nữ Faustina, mà ngài đã trải nghiệm đang khi chìm sâu trong cầu nguyện. Thánh nữ đã nhìn thấy Chúa mặc áo trắng dài, cánh tay phải giơ lên trong tư thế chúc lành, và tay trái đặt trên trái tim từ nơi đó phát ra hai luồng ánh sáng. Chúa Giêsu truyền thánh nữ vẽ lại hình ảnh như anh chị em thấy, với lời cầu nguyện, Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tích cực quảng bá thông điệp này trong suốt triều đại giáo hoàng của mình. Việc sùng kính lòng thương xót thúc đẩy niềm tín thác vào tình thương xót của Thiên Chúa, được tìm thấy trong cả hai bí tích Hoà Giải và cử hành bí tích Thánh Thể.

Một trong những câu chuyện cảm động nhất cho chúng ta về lòng thương xót trong hành động, đó là vào ngày mừng 6 tháng 10, 2006, một người đàn ông trang bị vũ khí bước vào một ngôi trường Amish ở Nickel Mines, PA. Anh ta đuổi các bé trai ra ngoài và đặt 10 bé gái xếp hàng trước tấm bảng đen. Anh ta bắn tất cả các bé gái này và sau đó tự sát. Năm trong số các bé gái đó được cứu sống. Sau khi đoàn cứu thương và cảnh sát rời khỏi, gia đình các em đã ngã xuống để đem xác con họ về nhà. Họ cởi bỏ chiếc áo đầm máu và rửa sạch các thi thể. Tại mỗi gia đình, họ dọn dẹp để căn phòng trống không ngoại trừ một cái bàn và mấy cái ghế. Họ ngồi xuống một lúc và khóc thương những đứa con yêu dấu của mình.

Sau một hồi, họ đi bộ đến căn nhà kẻ đã giết con cái họ. Họ nói với người vợ goá bụa của anh ta, họ tha thứ cho chồng cô ấy về những gì anh ta đã làm, và rồi họ an ủi cô về sự mất mát người chồng quá cố. Anh chị em thấy đó, họ đã chọn chôn cất sự giận dữ của mình trước khi an táng những đứa con yêu dấu của họ.

Một tấm gương mạnh mẽ về tầm quan trọng của sự tha thứ trong đời sống người Kitô hữu, và sự tha thứ của Thiên Chúa phải dẫn đến sự tha thứ cho người khác. Thật là một biểu hiện sâu sắc của lòng thương xót! Đó là lý do tại sao chúng ta cử hành Chúa nhật Lòng Thương Xót cuối tuần này.

Hãy đến và tham gia với giáo xứ lúc 3 giờ chiều Chúa nhật để hồi tâm và cầu nguyện lần chuỗi Thương Xót.

Niềm vui Phục Sinh+



*Cha Tom
Chánh xứ*